



3.1

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝ่ายบริหารทั่วไป) โทร ๐๕๔ ๕๑๑๐๘๘

ที่ พร ๐๐๐๘/

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม (ผู้อำนวยการสำนัก/กองหรือเทียบเท่า ปลัดจังหวัด ปลัดจังหวัด/ปลัดจังหวัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร และหัวหน้ากลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี) การรายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัด:ระดับความสำเร็จ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๖๕ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑/๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ประกอบกับสำนักงาน ก.พ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐ ด้วยการ เรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและบุคลากร ภาครัฐ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเป็นระบบอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย ในการพัฒนาบุคลากรของ กรมปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองผ่านระบบ e-learning ตามหลักสูตรของ สำนักงาน ก.พ.ที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ และรายงานผลให้กรมปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ พิจารณาแล้ว ตามรายงานการประชุมการพัฒนาบุคลากรตาม ตัวชี้วัด:ระดับความสำเร็จ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ประกอบกับหลักสูตร/หัวข้อในการเรียนรู้เป็นหลักสูตรที่สามารถนำมาปฏิบัติงานภายใต้ ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรจัดทำโครงการฯ ดังกล่าวนี โดยแจ้งการให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กลุ่มเป้าหมายทางไลน์กลุ่มสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และนำเข้า วาระการประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดให้มีการลงทะเบียนเรียน อย่างน้อยคนละ ๑ หลักสูตร ตามที่สำนักงาน ก.พ. เปิดอบรมออนไลน์

๓. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในโครงการฯ ดังกล่าวและแจ้งปลัดจังหวัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อประสานงานแจ้งข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มเป้าหมายให้รับทราบ ต่อไป

อนุมัติ

(นายสยาม สมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการบริหารทั่วไป